

Diễn đàn "Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ"

Ngày 10/1/2023, dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển doanh nghiệp phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức Diễn đàn "Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ".



Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong mọi khâu, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì thế, việc tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo đối với các doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Đây sẽ là nền tảng không chỉ giúp cho các doanh nghiệp hoạch định được những bước phát triển trong tương lai mà còn giúp họ tăng khả năng cạnh tranh ở thị trường trong nước và quốc tế. Chủ tịch Phan Xuân Dũng cho rằng, không có mô hình mẫu về đổi mới sáng tạo cho tất cả doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp phải tìm bước đi phù hợp với năng lực, nguồn lực, trình độ nhân lực, trình độ công nghệ và phương thức sản xuất hiện tại của mình khi lựa chọn đầu tư vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông mong muốn các doanh nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với VUSTA - nơi tập hợp hơn 3,7 triệu hội viên, trong đó có 2,3 triệu trí thức - những người có thể đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động tư vấn, phản biện, nghiên cứu triển khai, truyền thông..., góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững hơn.

Với chủ đề "Vai trò, thực tiễn nâng cao nhận thức đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp và đề xuất giải pháp", các đại biểu tham dự Diễn đàn đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề như: vai trò, tầm quan trọng của việc đổi mới sáng tạo, phát triển tài sản trí tuệ; bảo vệ thương hiệu và tài sản trí tuệ trước vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng; áp dụng chuyển đổi số và khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, phát triển thương hiệu... Thông qua những chia sẻ, giải đáp của các chuyên gia, các doanh nhân phần nào đã có được cái nhìn tổng quát về vai trò, tầm quan trọng của áp dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ, từ đó áp dụng linh hoạt, sáng tạo vào doanh nghiệp của mình để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

ĐX

Nguồn: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM